

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TW
ĐẢNG ỦY THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

*

Số 814 - CV/ĐU

V/v phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW
của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: - Các đảng ủy cơ sở
- Các chi bộ trực thuộc

Ngày 15/01/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam đề nghị các đảng ủy cơ sở, các chi bộ trực thuộc phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên nội dung Nghị quyết.

Đề nghị các đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện.

Nơi nhận :

- Như trên,
- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Đỗ Thị Trang

ĐẢNG ỦY TTXVN	
ĐẾN	Số đến:1690.....
	Ngày đến: 15/01/2024

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI
về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

Năm 2023, Đảng bộ Khối tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều bất ổn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột Nga - Ukraine ngày càng gay gắt; xung đột Israel - Hamas diễn biến phức tạp; kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm; nhiều thị trường lớn, truyền thống của Việt Nam bị thu hẹp. Ở trong nước, nền kinh tế chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm bộc lộ rõ hơn; khả năng cạnh tranh, sức chống chịu của nền kinh tế còn hạn chế; tình trạng cán bộ, công chức có năng lực và trình độ xin nghỉ, chuyển việc ra ngoài khu vực công tiếp tục gia tăng; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ chúng ta, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Thực hiện sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, trọng tâm là hoàn thành tốt các nhiệm vụ Trung ương giao và các nhiệm vụ đề ra trong Chương trình công tác năm 2023. Đảng ủy Khối đã ban hành 1.689 văn bản, trong đó 06 nghị quyết, 01 chỉ thị, 01 hướng dẫn, 07 chương trình, 55 kế hoạch và 1.619 văn bản khác để chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả "Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát". Lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời triển khai các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác bồi dưỡng, học tập lý luận chính trị; các nhiệm vụ về công tác cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được còn hạn chế đó là: việc cụ thể hóa một số nghị quyết, quy định của Trung ương, nhất là về công tác tổ chức cán bộ để tổ chức thực hiện trong Đảng bộ Khối còn chậm, lúng túng; triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo chương trình công tác của Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc và nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của Trung ương có việc chưa đảm bảo tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát được tập trung chỉ đạo, có nhiều chuyên biến tích cực, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chất lượng, hiệu quả chưa đều ở các cấp, việc tự kiểm tra, giám sát, nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên vi phạm còn có mặt hạn chế, chưa kịp thời; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII về thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công tác đảng còn chậm.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

1. Phương hướng

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường hơn nữa việc phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2024, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; lập nhiều thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2024.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

2.1. 100% đảng viên được học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối; 100% đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối.

2.2. 100% chi bộ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc.

2.3. 100% cấp ủy các cấp rà soát, bổ sung kịp thời cấp ủy khi khuyết thiếu; hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2.4. 100% đảng ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra các đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024.

2.5. Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho khoảng 4.000 quần chúng ưu tú, phấn đấu kết nạp từ 2.000 đảng viên mới trở lên.

2.6. Phấn đấu 100% đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 95% đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

trở lên. Phần đầu có từ 90% tổ chức đảng và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

3.1. Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương lãnh đạo đảng viên nghiên cứu, tham mưu, phục vụ, giúp Trung ương Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương thể chế hóa, cụ thể hóa các nhiệm vụ, đề án được Trung ương giao, trọng tâm là tham mưu định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 của các cơ quan Trung ương. Tăng cường làm việc, phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

3.2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2024 theo hướng dẫn của Trung ương; xây dựng kế hoạch tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIV của Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Tổ chức các hội nghị trực tiếp và trực tuyến quán triệt, học tập các nghị quyết của Trung ương, thông tin chuyên đề của Đảng ủy Khối; đổi mới việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội. Nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Đảng ủy Khối và tổ chức tốt Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Khối năm 2024.

Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương”; các chuyên đề, hội thảo, tọa đàm theo các đợt thi đua. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 26/7/2021 của Đảng ủy Khối.

3.3. Tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện và chỉ đạo hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra

Đảng ủy Khối; cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thực hiện tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) trong Đảng bộ Khối. Ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 15-HD/ĐUK ngày 31/01/2020 về rà soát tiêu chuẩn chính trị phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 68-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về việc chuyển đổi số trong hoạt động công tác đảng.

3.4. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối. Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc. Tổ chức phát động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trong Đảng bộ Khối. Tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện thông báo kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát. Chủ động thực hiện tốt trách nhiệm và thẩm quyền của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Chủ động nắm tình hình và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo, khiếu nại và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định của Đảng.

3.5. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận của Đảng; đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước theo tinh thần Kết luận số 08-KL/ĐUK ngày 28/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với Ban Dân vận Trung ương (*Chương trình số 21-CTr/ĐUK-BDVTWW ngày 04/8/2014*). Phối hợp thực hiện nghiêm Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (*ban hành kèm theo Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị*); Quy chế công tác dân vận trong Đảng bộ Khối (*ban hành kèm theo Quyết định số 503-QĐ/ĐUK ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối*). Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; các mô hình công tác dân vận. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ của Đảng ủy Khối và của các đảng ủy trực thuộc.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK ngày 19/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình mới”. Chú trọng đổi mới hoạt động của đoàn thanh niên và các tổ chức quần chúng; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, các chuyên đề theo các chủ

đề để phục vụ nhiệm vụ chính trị trong Đảng bộ Khối. Đẩy mạnh các hoạt động thi đua yêu nước trong các tổ chức quần chúng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo, kiểm tra việc cụ thể hóa, xây dựng chương trình công tác của các đảng ủy trực thuộc thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo sơ kết, tổng kết theo quy định.

2. Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tại các cuộc họp định kỳ theo quy định.

3. Các đảng ủy trực thuộc căn cứ nội dung Nghị quyết, chương trình công tác năm, nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tế để xác định chủ trương và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

4. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối theo chức trách, nhiệm vụ được giao trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và chủ động tham gia ý kiến, đề xuất với Ban Chấp hành Đảng bộ Khối chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh.

5. Văn phòng Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng và cuối năm 2024 báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được phổ biến đến các chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo),
- Văn phòng và các ban Đảng TW,
- Các đồng chí UV BCH Đảng bộ Khối,
- Các đảng ủy trực thuộc,
- Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối,
- Lưu VPĐUK.

**T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ**



Nguyễn Văn Thê

